



Thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG, Anh Chị Em Hậu Duệ, Quý Thân Hữu và Quý Quyển,

Cuộc chiến Quốc Cộng trên đất nước VN đã đưa đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ngày sụp đổ chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam Tự Do, là một biến cố vô tiền khoáng hậu, đã để lại biết bao đau thương, uất hận cho Quân Dân Cán Chính VNCH và đã gây ra nhiều hệ lụy đởn đau cho dân tộc Việt dưới sự cai trị độc tài, độc đảng của CS VN trong suốt gần 50 năm qua. Ngày ấy không thể được gọi là ngày chiến thắng của Bắc Việt, mà cũng không phải là ngày thua trận của VNCH. Ngày đó chỉ là thể chiếu bí của một ván cờ chính trị quốc tế.

Qua Đặc San Phụng Hoàng Xuân Ất Tỵ với chủ đề Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận (1975-2025), Tổng Hội CSQG VNCH một lần nữa khẳng định rằng Tổng Hội CSQG VNCH luôn luôn:

-Trung thành với lý tưởng Tự Do, Dân

Chủ và Nhân Quyền.

-Không chấp nhận chế độ cộng sản và bất cứ hình thức cai trị độc tài nào trên quê hương VN.

Vì vậy, các Chiến Hữu CSQG vẫn mãi mãi không quên ngày đau thương, bi hận 30 tháng 4 năm 1975 và lúc nào cũng mong mỗi đất nước Việt sớm thoát khỏi ách thống trị của Cộng Sản VN. Và đó cũng chính là động cơ đã thúc đẩy Lực Lượng CSQG hết lòng đóng góp công sức của mình trong công cuộc đấu tranh cho một nước VN Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền và lên án sự xâm lấn VN dưới nhiều hình thức và thủ đoạn của Cộng Sản Trung Quốc từ trước đến nay.

Trong tinh thần tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, Tổng Hội CSQG thành kính tưởng niệm Anh Linh các Chiến Sĩ CSQG VNCH đã vị quốc vong thân trong sứ mạng Bảo Quốc An Dân, đã anh dũng tuấn tiết, đã hy sinh trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã bị cộng sản hành quyết và đã ngã gục đởn đau

## ĐẶC SAN PHƯƠNG HOÀNG XUÂN ẤT TỶ 2025

trong các lao tù khắc nghiệt của Cộng Sản. Tổng Hội CSQG VNCH cũng thành kính tưởng niệm Anh Linh Quân Dân Cán Chính VNCH đã vì quốc vong thân và đã hy sinh trong biến cố đau thương này.

Kính thưa Quý Vị,

Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành đương nhiệm của Tổng Hội CSQG sẽ mãn nhiệm kỳ vào cuối tháng 5 năm 2025 sau 3 năm hoạt động kể từ Đại Hội Kỳ IX. Vì vậy, Đại Hội Tổng Hội CSQG Kỳ X sẽ được tổ chức tại San Jose, Bắc CA dự trù trong 2 ngày: Thứ 7 ngày 24 tháng năm 2025 và Chủ Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2025 để bầu lại Tân Hội Đồng Quản Trị và Tân Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội CSQG cho Nhiệm Kỳ 2025-2028.

Để công tác tổ chức Đại Hội Kỳ X được tiến hành tốt đẹp, Tổng Hội đã ủy giao nhiệm vụ này cho Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA. Về địa điểm, ngày giờ và chi tiết chương trình tổ chức Đại Hội Kỳ X, Tổng Hội xin thông báo sau.

Trong năm 2024 với nỗ lực không ngừng, Tổng Hội CSQG đã thực hiện những công tác sau đây:

-Quyên góp “Trợ giúp Thương Phế Binh và Quả Phụ CSQG VNCH Lần 2” với tổng số tiền thu nhận được \$34,996.05 từ tấm lòng vàng của 337 Ân Nhân.

Số tiền thu được này đã là những món quà Xuân Ất Tỵ ân tình mà Tổng Hội CSQG đã gửi về quê nhà cho 200 gia đình CSQG thuộc các thành phần: Hy Sinh Vì Công Vụ - Thương Binh CSQG - Anh Dũng Tuấn Tiết - Bị VC Hành Quyết - Chết, Mất Tích Trên Đường Di Tản - Chết Trong Các Lao Tù CS, mỗi gia đình \$150.00USD và

50 gia đình cựu CSQG già yếu, bệnh tật, nghèo khổ, mỗi gia đình \$100.00USD.

-Yểm trợ một số gia đình Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam.

-Liên lạc, khuyến khích các Hội CSQG vận động thành lập Hội Hậu Duệ CSQG. Đến nay, một số Hội CSQG đã mời gọi được thành phần Hậu Duệ tham gia hoạt động trong các BCH của Hội (Liên Hội Âu Châu, Hội CSQG New South Wales Úc Châu, Hội CSQG Houston, Hội CSQG Bắc CA, Hội CSQG Nam CA và Hội CSQG San Diego... Đặc biệt, Hội CSQG Úc Châu đã thành lập được Hội Hậu Duệ với trên 20 thành viên tham gia hoạt động hăng say và tích cực) và Hội Hậu Duệ do BS Trần Quan Khải, Tổng Hội Phó ĐT Hậu Duệ trực tiếp điều khiển cũng đã có những sinh hoạt đáng kể trong 2 năm qua.

-Phát hành Đặc San Phương Hoàng Xuân Quý Mão 2023, ĐSPH Xuân Giáp Thìn 2024 và ĐSPH Xuân Ất Tỵ 2025.

Về các sinh hoạt tại mỗi địa phương, Chủ Tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Chủ Tịch HĐCH và các thành viên HĐCH đã hy sinh nhiều thì giờ, tiền bạc để tham dự các sinh hoạt do Cộng Đồng, các Hội Đoàn bạn tổ chức hàng năm tại địa phương

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Anh Chị Em Hậu Duệ CSQG và Quý Thân Hữu,

Các sinh hoạt của các hội đoàn, tổ chức tại hải ngoại hiện nay đều gặp khó khăn như nhau. Một số Hội CSQG thuộc Tổng Hội CSQG cũng không thể tránh khỏi. Nguyên nhân chính đã đẩy đưa đến tình

trạng này là vì phần lớn các Hội Viên đã lớn tuổi, sức khỏe ngày mỗi suy yếu, không thể tự mình đi lại đó đây nên không còn thường xuyên lui tới sinh hoạt với Hội. Một số ít vị Hội Trưởng, tuy vẫn nặng lòng với Hội CSQG do chính mình đã góp công xây dựng, nhưng không thể vực Hội dậy được vì “lực bất tòng tâm” trong lúc đã lớn tuổi, trong khi chưa tạo dựng được lớp Hậu Duệ để tiếp tay.

Để tiếp tục duy trì hoạt động của Tổng Hội CSQG và các Hội CSQG, Tổng Hội CSQG khẩn thiết kêu gọi các Cựu SVSQ trẻ xuất thân từ Học Viện CSQG hãy vì danh dự, màu cờ sắc áo mà mình đã chọn lựa, vui lòng dẫn thân tham gia BCH Hội CSQG nơi mình cư ngụ hoặc BCH Tổng Hội CSQG.

Cơ cấu của Tổng Hội CSQG gồm Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành sẽ được bầu lại trong Đại Hội TH Kỳ X sắp đến để thay thế lớp chúng tôi “sức đã tàn, lực đã cạn” sau khi đã trải qua nhiều tháng năm hoạt động. Chúng tôi tin tưởng rằng sự tích cực dẫn thân của các Bạn trẻ là yếu tố sẽ tạo nên luồng sinh khí mới trong các hoạt động của Tổng Hội CSQG và các Hội CSQG địa phương trong tương lai gần.

Để tạo được thế mạnh và giữ được ảnh hưởng tốt đẹp của Lực Lượng CSQG VNCH tại Hải Ngoại, Tổng Hội CSQG thiết tha kêu gọi:

-Sự đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao các sinh hoạt của CSQG. Xin tránh sự hiềm khích, gây chia rẽ, bất hòa trong nội bộ tạo điều kiện thuận lợi “đục nước béo cò” cho cộng sản VN trong âm mưu thực hiện QĐ số 1334 ngày 10 tháng 11 năm 2023.

-Xin hãy cùng nhau tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh chống cộng sản vì một nước VN Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và tiếp tục giương cao ngọn cờ chính nghĩa Quốc Gia, lá cờ mà Quân Dân Cán Chính Miền Nam đã đổ máu xương để bảo vệ và gìn giữ.

-Hãy khuyến khích con em CSQG tham gia vào dòng chính Hoa Kỳ và cùng bền tâm, quyết chí xây dựng thế hệ Hậu Duệ để tiếp tục hành trình mà chúng ta đã dày công tạo dựng và đeo đuổi.

Trước thềm năm mới Ất Tỵ, Tổng Hội CSQG xin kính chúc Quý Vị trong Hội Đồng Cố Vấn Tổng Hội, Quý Vị Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội CSQG và Ban Chấp Hành, Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện CSQG, Quý ACE Hậu Duệ CSQG, Quý Thân Hữu cùng Quý Quyển một năm mới An Vui, Hạnh Phúc và Vạn Sự Như Ý và rất ước mong được Quý Vị thương yêu, hỗ trợ cho các Hội CSQG và Tổng Hội CSQG trong mọi hoạt động, nhất là trong giai đoạn ít nhiều khó khăn hiện nay.

Xin chân thành tri ân mọi sự giúp đỡ của Quý Vị trong suốt năm 2024.

Trân trọng kính chào đoàn kết,

TM Tổng Hội CSQG VNCH

*Trần Quan An - Thái Văn Hòa*

